



## การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงฯ ในภาค 4



เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพย์สินคดีจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเตรียมความพร้อมให้แก่ศาลทดลองในการนำระบบประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวไปทดลองใช้ในศาลชั้นต้น” ครั้งที่ 18 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิต โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษภาค 4 เข้าร่วมการประชุม ในการนี้ นายอนุวัตร มุทิกากร อธิบดีผู้พิพากษภาค 4 ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม พร้อมทั้งให้นโยบายต่อศาลในภาค 4 ว่า โครงการประเมินความเสี่ยงและกำกับดูแลในชั้นปล่อยชั่วคราวเป็นโครงการตามนโยบายของประธานศาลฎีกาและเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมที่มีเป้าประสงค์เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมในคดีอาญาเป็นไปอย่างเท่าเทียมตรงตามหลักนิติธรรม จึงเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งและควรขยายผลต่อไป ประกอบกับภาค 4 มีศาลจังหวัดกาฬสินธุ์และศาลจังหวัดขอนแก่นเป็นศาลนำร่องอยู่ก่อนตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ตามลำดับ มีผลดำเนินการเป็นที่น่าพอใจ ศาลในภาค 4 จึงมีศักยภาพที่จะเป็นภาคนำร่องในโครงการนี้ จึงเห็นควรสนับสนุนให้ศาลจังหวัดทุกศาลในภาค 4 พิจารณาเข้าเป็นศาลนำร่องในโครงการดังกล่าวเพื่อขยายผลความสำเร็จและอำนวยความเป็นธรรมให้แก่ประชาชนในภาค 4 โดยทั่วถึงกัน ซึ่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจอธิบดีผู้พิพากษภาค 4 ต่างยินดีรับนโยบายนี้ไปปฏิบัติ โดยรอการประสานจากสำนักงานศาลยุติธรรมเพื่อวางระบบและอบรมผู้ปฏิบัติงานต่อไป

## การอบรม “เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ความปลอดภัย สู้ใจผู้ใช้อาวุธปืน” รุ่นที่ 2

กองสวัสดิการศาลยุติธรรม แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมจะจัดโครงการ “เสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ ความปลอดภัย สู้ใจผู้ใช้อาวุธปืน” รุ่นที่ 2 ให้แก่บุคลากรศาลยุติธรรมที่เข้าร่วมโครงการฯ สั่งซื้ออาวุธปืน หรือข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมที่สนใจเข้าร่วมรับการอบรม ในวันที่เสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม แต่ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าที่พักไม่สามารถเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณได้

ผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมสามารถดาวน์โหลดกำหนดการอบรม และแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมฯ ได้ที่เว็บไซต์ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม [www.wd.coj.go.th](http://www.wd.coj.go.th) และส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมอบรมทางโทรสารหมายเลข 0 2541 2785 ภายใน วันที่ 15 กันยายน 2560 อนึ่ง การอบรมฯ ครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม

หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสวัสดิการศาลยุติธรรม โทร. 0 2541 2184

## การอบรมหลักสูตร “Advance Training for Judges” ครั้งที่ 2



เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2560 สำนักส่งเสริมงานตุลาการจัดการอบรมหลักสูตร “Advance Training for Judges” ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมเคปปราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะ และเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งของประเทศไทยและต่างประเทศให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้พิพากษาศาลสูงศาลชั้นต้นในกรุงเทพมหานคร และศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 1 – 9 และผู้พิพากษาที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักส่งเสริมงานตุลาการกำหนด จำนวน 28 คน ในการนี้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมมอบหมายให้นายสีปงษ์ ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจากนายยงยุทธ แสงรุ่งเรือง อธิบดีผู้พิพากษาศาลภาค 2 เข้าร่วมในพิธีเปิดการอบรม มีนางสุรชาติพิทย์ จุลมนต์ ทัศนชัยกุล ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา กล่าวรายงาน การอบรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 8 กันยายน 2560 มี Ms. Chee Wei - Lin และ Mr. See Chem Yang ผู้เชี่ยวชาญด้านการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทจากศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทแห่งสิงคโปร์ (Singapore Mediation Centre) เป็นวิทยากรตลอดหลักสูตร

**สื่อศาล**

ท่านที่ต้องการรับจดหมายข่าว "สื่อศาล" ทางอีเมล  
ขอให้แจ้งอีเมลของท่านได้ที่ [news@coj.go.th](mailto:news@coj.go.th)